

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>มติชน</p> <p>มติชน</p>	<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า เดิม คตร.และสตง.ตีความการทำงานหลายอย่างของสปสช. และสธ. ว่าไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำให้ต้องยุติงานบางอย่างชั่วคราว ม.44 ออกมาเพื่อให้งานที่ติดขัดระหว่างสปสช.ส่งให้สธ.เดินหน้าต่อไป โดยไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจสอบ ขณะนี้ได้สั่งการในเรื่องการออกระเบียบรองรับคำสั่ง คสช.แล้ว</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ.กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัด สธ. จัดทำร่างระเบียบการออกกฎหมายตามคำสั่งคสช. เรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน รายการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของโรงพยาบาล นอกเหนือจากที่กฎหมายสปสช.กำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน เสนอต่อกระทรวงการคลังเห็นชอบ และส่งให้ รมว.สธ.ลงนามประกาศใช้ต่อไป</p> <p>กรณีที่สตง.และคตร.ตรวจสอบพบว่ามีการใช้งบฯ ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีใครเกี่ยวข้องและจงใจทุจริตหรือไม่ แต่เชื่อว่าส่วนใหญ่บริหารจัดการด้วยความจำเป็น</p> <p>-เสนอข่าว นายนิมิตร เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า ม.44 ควรออกมานานแล้ว เพื่อแก้ปัญหาจากการตีความเรื่องการเงินของสปสช. เพราะนักกฎหมายตีความจนสถานพยาบาลไม่สามารถใช้เงินที่จัดสรรมาได้</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า คำสั่งตามม. 44 ครั้งนี้ ทำให้กลับไปเป็นตามทีบอร์ด สปสช.เคยทำมา ทั้งนี้ ในข้อ 4 ของคำสั่งคสช. ที่ระบุว่า การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รมว.สธ.ประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ขอเรียกร้องไม่ให้นำม.สธ.ตกลงกับรมว.คลัง โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากบอร์ด สปสช. โดยสิ่งที่กังวลตอนนี้คือ รัฐบาล คสช.กำลังทำให้ทุกเรื่องเป็นเรื่องของข้าราชการประจำ โดยไม่ฟังความเห็นของประชาชน และตัดการมีส่วนร่วมออก</p> <p>-เสนอสรุปข่าว กล่าวถึงที่มาของการออกคำสั่ง ม.44 ของ คสช. 4 ฉบับ โดยคำสั่งที่ 37 เป็นการปลดล็อกงบสปสช. เนื่องจากสตง.และคตร.ตรวจสอบพบว่า การดำเนินงานของสปสช.ช่วงปี 2557 มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวให้แก่โรงพยาบาลในสังกัด สธ. และนำเข้าบัญชีเงินบำรุงของโรงพยาบาล เพื่อนำไปใช้จ่ายตามความจำเป็น อาทิ ค่าตอบแทนการปฏิบัติการนอกเวลา ค่าสาธารณูปโภค เงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการหรือบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการ</p> <p>วันที่ 4 มกราคม นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. ได้หารือในที่ประชุมบอร์ด ได้ข้อสรุปว่า ให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งใช้จ่ายเงินตามความจำเป็นก่อน อาจต้องใช้งบเร่งที่มีร่วมด้วย และจะหามาตรการรองรับระหว่างรอแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากนั้นอีก 6 เดือน จึงมีคำสั่งคสช.ออกมาเจตนารมณ์เพื่อมุ่งเน้นให้การบริหารจัดการกองทุนราบริ่น</p>
<p>มติชน</p> <p>มติชนออนไลน์ เพจชมรมแพทย์ชนบท</p>	<p>การสรรหาเลขาธิการ สปสช.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ.กล่าวถึง การไม่รับรอง นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เป็นเลขาธิการ สปสช. ว่าต้องยอมรับกติกา เช่นเดียวกับกรณีที่คุณในกระทรวงไปลงสมัครเป็นเลขาฯ แต่คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าขาดคุณสมบัติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ออกแถลงการณ์ชมรมแพทย์ชนบท ขอให้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. แสดงความรับผิดชอบต่อการคัดเลือกเลขาธิการ สปสช.ที่ไม่ถูกต้อง โดยกล่าวว่า ก่อนวันประชุมบอร์ดวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 มีการโทรศัพท์ลือขบู่คณะกรรมการบอร์ด สายราชการและผู้ทรงคุณวุฒิสายแพทย์พาณิชย์ และเมื่อลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน 13 ต่อ 13 และมีบัตรเสีย 1 ใบ ที่ขีดถูกในช่องไม่รับรอง รมต.ได้ขอมติให้รับรองบัตรเสียเป็นบัตรดีแล้วนับเป็นบัตรไม่รับรอง ส่งผลให้ไม่รับรอง 14 เสียงต่อการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p>รับรอง 13 เสีย โดยเชื่อว่าบัตรที่เสียเป็นของบอร์ดสายราชการที่ถูกลอบบี้ และจำใจลงว่าไม่รับรอง แต่เจตนาทำให้เป็นบัตรเสีย รัฐมนตรีถือโอกาสบิดเบือน ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ผิดทำนองคลองธรรม เป็นการกระทำการไม่สุจริต ทั้ง 2 กรรม 2 วาระ</p> <p>ชมรมแพทย์ชนบทจึงต้องออกมาเรียกร้องให้รัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว เพราะท่านกำลังทำลายระบบหลักประกันสุขภาพอันเป็นความหวังสำคัญของคนไทย</p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์ ศ.ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ นักวิชาการอิสระ และ นพ.เกรียงศักดิ์ วิชานุกุลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท จากการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการชวนคิดชวนคุย ของสมาคมเครือข่ายนักร้องสื่อสารชุมชน ออกอากาศทาง www.aorsocho.com เมื่อวันที่ 6 ก.ค.59</p> <p>ศ.ดร.ปราโมทย์ กล่าวว่า มีความเป็นห่วง รมว.สธ.ที่ในระยะหลังอาจจะถูกชักนำให้เข้าใจผิด ไม่เอาหลักการหลักเกณฑ์ที่ต้องมาใช้ การทำงานนั้น เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการ หลักเกณฑ์ และหลักฐาน หากกลับไปทบทวนและพบว่าทำผิดหลักการและผิดหลักเกณฑ์จริง รมว.สธ.มีหน้าที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง แทนที่จะปล่อยให้เกิดสถานการณ์ยักยอกตีกันบนรากฐานของการตีความกฎหมายที่ต่างกัน</p> <p>นพ.เกรียงศักดิ์ กล่าวว่า กระบวนการสรรหาเลขาธิการ สปสช.ครั้งนี้ มีความไม่ชอบมาพากลตั้งแต่การตั้งคณะกรรมการสรรหา ที่มีตัวแทนของรมว.สธ.ร่วมเป็นกรรมการ และเมื่อคณะกรรมการสรรหาส่งให้บอร์ดจาก 2 ราย เหลือ 1 ราย บอร์ดไม่สามารถรับรองหรือไม่รับรอง เพราะคณะกรรมการสรรหาทำไปแล้ว ทำได้คือตกลงสัญญาจ้าง และหากทำงานไม่ได้ค่อยถอดถอนตามกฎหมาย และนพ.ประทีปก็ผ่านการสรรหาด้วยคะแนน 91 เต็ม 100 ส่วนเรื่องการรับรองบัตรลงคะแนนจากบัตรเสียให้เป็นบัตรดี เมื่อเป็นบัตรเสียต้องถามด้วยหรือว่าใครลงคะแนนและมีเจตนาอย่างไร</p> <p>ผมไม่เชื่อว่ารัฐบาลมีเจตจำนงที่ล้มหลักการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่เชื่อว่ามีบางคนฉวยโอกาสต้องการเข้ามายึด เห็นได้ชัดเจนว่าไม่เอาคนที่ร่วมก่อตั้งมาตั้งแต่ต้น และผลักดันจนสำเร็จ</p> <p>ขณะที่ นพ.สมศักดิ์ เทียบเท่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความเห็นในมุมมองของแพทย์ที่เคยเห็นความทุกข์ยากของผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งปัจจุบัน ปัญหาความทุกข์ต่างๆ ลดลงไปมากด้วยระบบ 30 บาทรักษาทุกโรค</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ หนึ่งยวโก	<p>ประเด็นสุขภาพในร่างรัฐธรรมนูญ</p> <p>-เสนอบทความ การหักท้วงเกี่ยวกับ "ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" ของกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพนับว่ามีประเด็น เมื่อในรัฐธรรมนูญใช้ถ้อยความว่า "ผู้ยากไร้" มีสิทธิรับบริการสุขภาพจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะในอนาคต การตีความ "ผู้ยากไร้" อาจกระทบกับผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปัจจุบัน เนื่องจากหลายคนไม่ได้เข้าข่ายยากไร้ แต่หากต้องจ่ายค่ารักษาเต็มจำนวนอาจล้มละลายได้</p>
ไทยรัฐ ข่าวสด ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์	<p>สถานการณ์สุขภาพคนไทย</p> <p>-เสนอข่าว ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ หัวหน้าแผนงานการพัฒนาด้านการะทางสุขภาพเพื่อการพัฒนา นโยบายสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เผยผลสำรวจสถานการณ์การะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พบว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการะโรคเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพคือ ดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ไม่ออกกำลังกาย แต่เมื่อวิเคราะห์อายุเฉลี่ยของคนไทย พบว่า มีอายุยืนขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 เพศชายอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 71 ปี เพิ่มขึ้น 0.9 ปี ส่วนเพศหญิงอยู่ที่ 77 ปี เพิ่มขึ้น 0.2 ปี</p> <p>จากการศึกษาความสูญเสียสุขภาพะของประชากรไทย ปี 2556 พบว่า ประชากรไทยมีการสูญเสียสุขภาพดีรวมกัน 15.3 ล้านปี โดยเป็นความสูญเสียด้วยการตายก่อนวัยอันควร 10 ล้านปี และต้องอยู่อย่างเจ็บป่วยหรือพิการ 5.3 ล้านปี หากคำนวณเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจะสูงถึง 9.3 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 7.2 ของจีดีพี</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร หัวหน้าภาควิชา เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี ม.มหิดล กล่าวว่า จากการสำรวจสุขภาพประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ประมาณ 2 หมื่นคน ใน 21 จังหวัด โดยทำการเจาะเลือดตรวจหาภาวะเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวาน พบว่ามีประชากร 43% ยังไม่รู้ตัวว่ามีน้ำตาลในเลือดสูง และหากกลุ่มเหล่านี้ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ก็จะกลายเป็นเบาหวานในอนาคต</p>
แนวหน้า	<p>แผนปฏิรูประบบสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี รองรับสังคมผู้สูงอายุ ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข โดยพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้านคือ 1.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 2.ระบบบริการ 3.การพัฒนาคน และ4.ระบบบริหารจัดการ ส่วนการปฏิรูประบบสาธารณสุข ระยะ 18 เดือน ได้ตั้งเป้า 4 เรื่อง คือ การแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล การวางแผนอัตรากำลังคนร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร และการปรับระบบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข เพื่ออภิบาลระบบสร้างต้นแบบองค์กรคุณธรรม ให้มีความมั่นคงทางด้านยาและเวชภัณฑ์ มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล พัฒนาสมุนไพร สร้างระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดตั้งสำนักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพ มีการจัดระบบการเงินการคลัง นอกจากนี้ ยังเร่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลคนไทย 1 ล้านครอบครัวภายในปี 2560 และมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 6,500 คน ภายใน 10 ปี มีการจัดระบบดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงทั่วประเทศ มีการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยให้มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1,000 คน ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั่วประเทศ และพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ</p>
มติชน	<p>แผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559-2562 ทั้งในระดับส่วนกลาง และระดับภูมิภาค</p> <p>เร่งผลักดันแนวทางและมาตรการเพื่อช่วยให้ผู้เสพเลิกยาสูบอย่างเป็นระบบ โดยตั้งเป้าในปี 2568 ต้องลดอัตราการบริโภคให้เหลือไม่เกินร้อยละ 15 หรือจำนวนผู้สูบบุหรี่ไม่เกิน 9 ล้านคน โดย 1.สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริการเลิกบุหรี่ให้ครอบคลุมตามความเหมาะสมของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 2.ให้สถานบริการสาธารณสุขในสังกัด สธ.ทุกแห่ง เปิดให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ 3.จัดให้มีการค้นหาผู้สูบบุหรี่และให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ในชุมชน 4.ให้ สปสช. สำนักบริหารกลาง และ สสส. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และ 5.เร่งรัดให้มียาช่วยเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิผลดีอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ</p>
แนวหน้า	<p>แอปพลิเคชันคุณลูก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผอ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ได้ร่วมพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยให้ดีขึ้น ภายใต้ “โครงการวิจัย แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาเพื่อ ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย” ที่มีการวิจัยพัฒนา โมบายล์ และเว็บ แอปพลิเคชัน ที่ชื่อว่า “คุณลูก (KhunLook)” มีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข มีส่วนร่วมดูแลสุขภาพเด็ก โดยใช้แอปพลิเคชันเป็นเครื่องมือติดตามพัฒนาการ และช่วยในการสื่อสารร่วมกัน ระหว่างผู้ปกครองกับหน่วยบริการสุขภาพ</p> <p>ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. กล่าวว่า โมบายล์ และเว็บ แอปพลิเคชัน KhunLook สามารถนำมาประเมินการเจริญเติบโต ส่วนสูง น้ำหนัก ภาวะทางโภชนาการของเด็กได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แรกเกิดถึง 19 ปี, ใช้สำรวจพัฒนาการ ตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี, เก็บบันทึกข้อมูลการรับวัคซีน ตั้งแต่แรกเกิดถึง 12 ปี ตลอดจนการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน และเตือนการ นัดหมาย รวมทั้ง โปรแกรมยังมีคำแนะนำเบื้องต้นจากแพทย์และทันตแพทย์สำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย และช่วยในการดูแลเด็กโดยทำให้เกิดความเข้าใจถึงแนวทางการเลี้ยงดูบุตรหลานได้ ตรงกับหลักการทางการแพทย์ในเบื้องต้นด้วย ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ</p>
สยามรัฐ บ้านเมือง	<p>โรคมลาเรีย</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า จากที่ สธ.ทำยุทธศาสตร์กำหนดไทยปลอดมาลาเรียปี 67 กรมฯ ร่วมกับกรมควบคุมโรค อบรม อสม.ทั่วประเทศ เน้นใน 220 อำเภอ 2,755 หมู่บ้าน ในจังหวัดที่ยังพบโรคมลาเรียมากคือ ตาก ยะลา กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ นราธิวาส สงขลา สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อุบลฯ</p> <p>นพ.ประภาส จิตตาศิริวัตร รองอธิบดี กรมสบส. กล่าวว่า ที่น่าห่วงคือประชาชนบางส่วนยังมีความเชื่อผิด ๆ เช่น ตีมสุรครั้งแรกๆ เป็นประจำ จะป่วยมาลาเรียน้อยลง ซึ่งนอกจากไม่ได้ผลแล้วยังเสี่ยงถูกยุงกัดปล่อยกัด จากการศึกษาการระมัดระวัง และบางส่วนเชื่อว่าไข้มาลาเรียเกิดจากตีมน้ำในลำธารที่มีไขยุง ซึ่งจะให้อสม.เน้นหนักให้ความรู้ประชาชนปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง โดยเฉพาะ พ.ค.-ส.ค.ซึ่งเป็นช่วงแพร่ระบาด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
โลกวันนี้	<p>วันงดดื่มสุราแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. จะแถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ กระสุขภาพ	<p>ข้อปฏิบัติสำหรับพ่อลูกอ่อน</p> <p>-เสนอบทความ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า ตามที่ กรม.อนามัยให้พ่อลาเพื่อดูแลแม่หลังคลอดโดยมีสิทธิได้เงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าลาภายใน 30 วันแรกนับตั้งแต่วันที่แม่คลอด มีสิทธิรับเงินระหว่างลาได้ โดยต้องมีหนังสือรับรองจากภรรยาแนบมาด้วย พร้อมแนะวิธีปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือลูก 10 วิธี คือ 1. ให้กำลังใจแม่ขณะให้นมลูก 2.ให้ลูกได้อยู่กับแม่มากที่สุด 3.มีส่วนร่วมในการให้นมลูก 4.อดทนและเข้าใจปัญหาต่างๆ 5.ช่วยทำงานบ้าน ง่ายตลาด เปลี่ยนผ้าอ้อม อาบน้ำลูก 6.ทำให้สงบเยือกเย็น ถ้าแม่เครียด เหนื่อย หงุดหงิดให้ช่วยปลอบโยน 7.หากมีลูกมากกว่า 1 คน พ่อจะเป็นหลักดูแลลูกๆ 8.แสดงความรักแก่แม่อย่างต่อเนื่อง 9. ตอบสนองความต้องการทางจิตใจของแม่ 10.ห้ามซื้อขวดนม หัวนมปลอม หรือนมผสมเข้าบ้านเด็ดขาด</p>
เว็บไซต์Hfocus	<p>การฝากครรภ์พิเศษกับแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.แมนวัฒน์ โชคสุวรรณสกุล สูติแพทย์ รพ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ระบุว่า การผลิตและกระจายสูติแพทย์ให้ทั่วถึงจะช่วยแก้ปัญหาการฝากครรภ์พิเศษได้ การที่สสจ.สิงห์บุรีออกหนังสือห้ามเรื่องนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และขอให้อาจารย์โรงเรียนแพทย์ลดหรืองดการรับฝากพิเศษ และจัดระบบให้เหมาะสม เป็นตัวอย่างแก่แพทย์รุ่นใหม่</p>
แนวหน้า เว็บไซต์สนุก เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า	<p>ชาวบ้านบุรีรัมย์กินวัติตเชื้อพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านหมู่ 1, 2, 9, 10 และหมู่ 11 ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ที่ซื้อเนื้อวัวป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าไปบริโภค ทอยยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่รพ.สต.สำโรงแล้ว 350 คน จากผู้สัมผัสและบริโภคเนื้อวัวดังกล่าวทั้งหมด 381 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามให้มารับการฉีดวัคซีนให้ครบทุกราย โดยเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 35 คน ซึ่งเป็นผู้สัมผัสโดยตรง ทั้งฆ่าและและบริโภคแบบสุกๆ ดิบๆ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนในปริมาณเพิ่มขึ้น และฉีดให้ครบ 5 ครั้งเพื่อความปลอดภัย โดยนพ.สุริยา รัตนปริญา นพ.สสจ.บุรีรัมย์ ระบุว่า หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับผู้สัมผัสและผู้บริโภคเนื้อวัวที่ติดเชื้อมาแล้ว 5 ครั้งแล้ว ยังต้องเฝ้าติดตามอาการอีก 6 เดือนถึง 1 ปี</p> <p>ด้าน นายสัตวแพทย์อดิสร ชาตสุภาพ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายเชษฐ เอ็มประโคน ปศุสัตว์อำเภอพลับพลาชัย ได้ระดมเจ้าหน้าที่ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวแบบปูพรมทั้งตำบล กว่า 1,200 ตัว เพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระบาด หลังมีวัวเพศเมียอายุ 3 ปีเศษ ของเกษตรกรในหมู่บ้านสำโรง หมู่ 2 ป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งฉีดวัคซีนให้กับวัวที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ในคอกเดียวกันกับวัวที่ป่วยตายด้วย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ</p>
เว็บไซต์สนุก	<p>เตือนกินเส้นแก้ว</p> <p>-เสนอข่าว คุณแม่ชาวอุบลฯ โพสต์ข้อความเตือนใจผู้ปกครอง หลังให้ลูกทาน "เส้นบุกใส" แล้วมีอาการปวดท้องรุนแรง แพทย์ระบุว่าลำไส้อักเสบ คาดว่าเส้นน่าจะพองอืดอยู่ในท้อง</p>
บ้านเมือง	<p>ต้นแบบแก้ปัญหาสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว สสส. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 'การทำงานสร้างเสริมสุขภาพ จ.สุรินทร์' โดยมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พบว่ามีการดำเนินงานหลายส่วนที่เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ นำไปปรับใช้ และถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกตื่นตัว เช่น การเปลี่ยนค่านิยมจากงานบุญเปื้อนเหล้าให้เป็นงานบุญปลอดเหล้า ในงานกาชาดสร้างสุข งานข้างปลอดภัย จ.สุรินทร์ สามารถลดสถิติความรุนแรงและการกระทำผิดกฎหมายได้กว่า 69% เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ จ.สุรินทร์ยังคงขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ 274 โครงการ ส่งผลต่อการสร้างสุขภาวะในชุมชน 222 แห่ง สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 79 แห่ง องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ 17 แห่ง สถานพยาบาล 8 แห่ง และสถานประกอบการ 2 แห่ง</p>
เดลินิวส์	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดมาให้ความรู้กับส่วนราชการและเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมือง ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้ จ.แม่ฮ่องสอนพบผู้ป่วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ไข้เลือดออก 200 คน สูงที่สุดที่อำเภอแม่สะเรียง 146 คน จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ นักเรียนในสถานศึกษา และประชาชนทุกบ้านช่วยกันดูแล เรงรัดกำจัดกวาดล้างยุงลายอย่างเข้มข้นจริงจัง ตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
ข่าวสด	โรคฉี่หนู -เสนอข่าว สคร.ที่ 7 จ.ขอนแก่น เตือนประชาชนระวังโรคฉี่หนู โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-11 มิ.ย.2559 มีผู้ป่วยใน จ.ขอนแก่น ภาพสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม รวม 82 ราย จึงให้สสจ.และอสม. เรงให้ความรู้ประชาชนในการ ป้องกันโรค หากมีไข้สูงทันทีทันใด ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่น่อง ปวดกระบอกตา หลังการลุยน้ำขังขอให้รีบไป พบแพทย์ทันที
ไทยโพสต์	-เสนอข่าว สสจ.บุรีรัมย์ เตือนโรคฉี่หนูระบาดหลังฝนตกชุก พบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว 12 ราย ส่วนใหญ่เป็น เกษตรกร และประชาชนหรือเกษตรกรที่ลงแช่น้ำเป็นเวลานานแล้วเกิดมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ตัวเหลือง ตาเหลือง ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หากล่าช้า อาจมีอาการป่วยไข้รุนแรงถึงขั้นไตวาย ช็อกและเสียชีวิตได้
แนวหน้า	กทม.เตือนโรคมือเท้าปาก -เสนอข่าว นส.รจนา พิริยะอนนท์ ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝน มีการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส มือ เท้า ปาก สายพันธุ์ที่มีความรุนแรง ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ซึ่งกลุ่มเสี่ยงของโรค คือ เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี เนื่องจากยังมีภูมิคุ้มกันไม่เต็มที่ จึงขอเตือนให้ช่วยกันสังเกตอาการของบุตรหลาน และดูแลเรื่องสุขอนามัยทั้งผู้ดูแล เด็กและผู้ปกครอง
กรุงเทพธุรกิจ	ผลิตภัณฑ์วัคซีนโรคชิก้า -เสนอข่าว บริษัทซาโนไฟ ประกาศเป็นพันธมิตรกับกองทัพสหรัฐ ในการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคชิก้า หลังทดลองในห้องแล็บหลายครั้งมีความคืบหน้า ล่าสุด บริษัทเตรียมทดสอบวัคซีนนี้กับมนุษย์ในอีกสองสามเดือน ข้างหน้า
มติชน	เครื่องกอดสำหรับผู้ป่วยออทิสติก -เสนอข่าว ศ.แมรี เทมเปิล แกรนดิน ผู้เชี่ยวชาญโรคออทิสติก ชาวเดนมาร์ก คิดค้นอีก แมชีน หรือ เครื่องกอด เพื่อจำลองการกอดที่นอกจากจะสร้างความอบอุ่นต่อผู้ป่วยออทิสติกที่ประสาทอ่อนไหวเป็นพิเศษ ยังช่วยทำให้ผู้ป่วย ออทิสติกสงบลง โดยเครื่องยังสามารถเลือกแสงสีจากหลอดไฟแอลอีดี หรือเลือกเล่นเพลงประกอบการใช้งานได้ ตามใจชอบ
คมชัดลึก	พบซูเปอร์บั๊กที่รีโอฯ -เสนอข่าว นักวิทยาศาสตร์ค้นพบแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะที่รุนแรงที่สุดกำลังเติบโตในทะเลริมหาด นครรีโอเดอ จาเนโร ในช่วงก่อนการเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิก โดยเชื้อหลุดลอดจากรพ.ท้องถิ่นที่มีทางระบายน้ำเชื่อมต่อกับ ทะเล และทางรัฐให้สัญญาว่าจะเร่งแก้ไขปัญหานี้
เดลินิวส์	เด็กมาเลเซียป่วยเพิ่มจากไม่ยอมรับวัคซีน -เสนอข่าว นายเอส.ซูบรามานีเยม รมว.สธ.มาเลเซีย เผยว่า เด็กมาเลเซียป่วยโรคระบาดมากขึ้น เนื่องจาก ผู้ปกครองปฏิเสธโครงการฉีดภูมิคุ้มกัน เพราะเกรงว่าจะขัดกับกฎของศาสนา แม้สภาพแห่งชาติจะระบุว่าทำให้ วัคซีนไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลามแล้วก็ตาม ส่งผลให้มีเด็กเสียชีวิต 5 รายจากโรคคอตีบ